

THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG
BẢN THẢO TÀI KHOẢN FY 2024-25 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THƯỜNG NIÊN
CƠ QUAN TÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG OC

THÔNG BÁO NÀY ĐƯỢC CÔNG BỐ rằng Quận Cam, Hội Đồng Giám Sát đã xếp đặt một cuộc điều trần công cộng liên quan đến bản Dự Thảo Kế Hoạch Hành Động Thường Niên (AAP) cho Tài Khóa 2024-25. Cuộc điều trần được tổ chức để nhận những đề nghị của công chúng và chuẩn thuận các hồ sơ liên quan đến vắn đề.

NGÀY ĐIỀU TRẦN: Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
THỜI GIAN ĐIỀU TRẦN: 9:30 sáng hay sớm hơn nếu có thể
ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU TRẦN: Văn Phòng Hành Chánh Phía Bắc (CAN)
Phòng Hợp Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Tầng Một
400 W. Civic Center Drive
Santa Ana, California 92701

Để xem trực tuyến cuộc họp xin vào [Board Meeting Media Archive | Orange County Board of Supervisors \(ocgov.com\)](#). Công chúng có thể gửi những đề nghị cho cuộc họp Hội Đồng sắp tới bằng điện thư tới response@ocgov.com. Đề nghị gửi tới trước khi phiên họp của Hội Đồng bắt đầu sẽ là một phần của hồ sơ công chúng và được phân phối cho các thành viên của Hội Đồng Giám Sát xem xét, xin ghi ngày họp của Hội Đồng và chủ đề muốn đề nghị.

Tài Khóa FY 2024-25 (AAP) là một tài liệu bao trùm tất cả dùng để cung cấp nền tảng và chiến lược cho việc sử dụng tất cả ngân khoản thường niên liên bang tặng dữ cho Quận Cam từ Bộ Phát Triển Gia Cư Liên Bang (HUD) thuộc Ngân Khoản Tài Trợ Khu Vực Phát Triển Cộng Đồng (CDBG), Hợp Tác Đầu Tư Gia Cư (HOME), và các Chương Trình Tài Trợ Giải Pháp Khẩn Trượng (ESG). Tài Khóa FY 2024-25 AAP cũng phản ảnh ngân khoản địa phương liên hệ nhận được bởi ngân khoản Phát Triển Cộng Đồng & Gia Cư (tỉ như 15U Housing Funds). Tài Khóa FY 2024-25 AAP biểu thị ngân khoản sơ bộ căn cứ trên sự phân phối của HUD cho tài khóa FY 2023-24. Những ngân khoản này dành để hỗ trợ các cơ sở công cộng và cải thiện, dịch vụ công cộng, phục hồi gia cư, và các hoạt động phát triển nhà với giá phải chăng mang lợi ích đến cho các hộ gia đình có lợi tức thấp và trung bình,

MỜI THAM DỰ CUỘC ĐIỀU TRẦN: Thông báo này do đó phải cung cấp cho công chúng thời hạn 30 ngày để nghiên cứu cho Tài Khóa FY 2024-25 Kế Hoạch Hành Động Thường Niên. Tất cả những người hoặc ủng hộ hay chống đối Kế Hoạch Hành Động Thường Niên được mời để trình bày quan điểm của họ bằng văn bản hay trước Hội Đồng Giám Sát.

Trong vòng 30 ngày xem xét và đề nghị, những nối kết điện tử trên mạng của bản thảo FY 2024-25 Kế Hoạch Hành Động Thường Niên có sẵn trên trang mạng của Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng & Gia Cư tại <https://www.ochcd.org/community-development>. Thêm vào đó, Thông Báo Công Cộng cũng sẽ đăng nối kết mạng Thông Báo Công Cộng trên: www.ochcd.org/resources/public-notice. Nếu yêu cầu, bản sao sẽ được cung cấp tại văn phòng Phát Triển Cộng Đồng & Gia Cư tọa lạc tại 1051 E. St Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, trong giờ làm việc từ: Thứ Hai đến Thứ Năm (8:00 sáng đến 5:00 chiều) xin gọi trước theo số dưới đây.

Văn bản đề nghị phải có dấu bưu điện đề ngày 13 tháng Năm, 2024 và gửi về địa chỉ Housing & Community Development, 1051 E St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, Attention: Mr. Craig Fee hoặc e-mail craig.fee@occr.ocgov.com. Tất cả đề nghị bằng văn bản nhận được sẽ được cứu xét bởi Quận Cam trước thời gian ấn định cho cuộc điều trần công cộng. Muốn biết thêm chi tiết email hay gọi Craig Fee ở số (714) 480-2996

Craig Fee, Giám Đốc
Phát Triển Cộng Đồng

Thông báo này sẽ được công bố và thông dịch trên các nhật báo sau đây:
12 tháng Tư, 2024 – OC Register và Nguoi Viet và La Opinion